



# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

## Hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch”

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình và Viện Bảo tồn di tích trân trọng giới thiệu Hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch”.

- **Thời gian:** 08h30 Thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2024
- **Địa điểm:** Khách sạn Hoàng Sơn, Số 98 đường Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình.

Trải qua hàng nghìn năm xây dựng và phát triển đất nước, các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam đã sáng tạo và lưu truyền lại cho thế hệ hôm nay một kho tàng di sản văn hoá vô cùng đồ sộ, phong phú và đa dạng, trong đó có hàng vạn di tích lịch sử - văn hoá có giá trị, thuộc các thời kỳ lịch sử khác nhau. Các di tích lịch sử - văn hoá này đã và đang được Nhà nước, cộng đồng nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của các địa phương tham gia hỗ trợ, đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá còn bộc lộ những mặt hạn chế, bất cập như: việc trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích có lúc có nơi chưa bảo đảm các quy định của pháp luật; chất lượng nhân lực quản lý, thực hiện bảo tồn, tu bổ di tích còn hạn chế; vai trò của các bên tham gia bảo tồn, tôn tạo di tích, khai thác phát triển kinh tế, du lịch, đặc biệt là vai trò của cộng đồng chưa có sự phân cấp, xác định trách nhiệm, phân chia lợi ích rõ ràng; kết quả huy động các nguồn lực xã hội hoá để tu bổ tôn tạo di tích chưa tương xứng với tiềm năng vị thế của các di sản văn hoá; sự liên kết, hợp tác giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương trong chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá gắn với công tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hoá - du lịch đóng góp vào sự phát triển các ngành công nghiệp văn hoá sáng tạo còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Viện Bảo tồn di tích tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch”.

Di tích, di sản có vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống. Việc tham quan các di tích lịch sử, tận mắt chứng kiến những dấu ấn của quá khứ là hình thức giáo dục gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo hiệu ứng tốt cho học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương. Từ đó, các em biết trân trọng những giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách hiệu quả, thiết thực hơn. Bên cạnh đó, từ sau đại dịch COVID-19, xu hướng du lịch xanh, du lịch gắn với di tích, di sản cũng lên ngôi, từ đó vai trò của di tích cũng trở nên quan trọng đối với việc xây dựng những sản phẩm đặc thù thu hút du khách.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ; các Sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

### NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO:

1. Các lý thuyết và quan điểm tiếp cận, khái niệm về bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch.
2. Các giải pháp, mô hình, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa phục vụ hiệu quả công tác giáo dục và phát triển kinh tế, du lịch ở Việt Nam hiện nay.
3. Các giải pháp đột phá trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch.
4. Các giải pháp, mô hình, bài học kinh nghiệm phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá để phát triển các ngành công nghiệp văn hoá trong phát triển bền vững tại Việt Nam.
5. Định hướng liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trong hoạt động giáo dục và phát triển kinh tế, du lịch.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan  
Phòng Khoa học Đào tạo Hợp tác Quốc tế  
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam  
Địa chỉ: 32 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: 0975398935.  
Email: [hoithaodtltsvh@gmail.com](mailto:hoithaodtltsvh@gmail.com)

